



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๘ มูลค่าข่าว ๔๐๘,๓๓๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สู่อ้อมกอดแม่

### เติมเต็ม 'หัวใจไทย' ให้เยาวชนสยามในต่างแดน



รศ.ชวลี ชวงแก้ว



ศิริจันทร์ ความณี

ที่สำคัญยังเป็นส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมตามรอยพระราชดำริ ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ เฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา

โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชมรมคนไทยในยุโรป ประกอบด้วย ชมรมเด่นใจ กรุงเทพ โคลนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และชมรมแม่वाद กรุงเทพออลไอร์แลนด์

แต่ละปีจะมีครอบครัวคนไทยในต่างแดนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เฉพาะเด็กไทยในยุโรป (ไม่รวมพ่อแม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย) ที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมตลอด 6 วันเต็มระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ท่องเที่ยวเรียนรู้โครงการตามรอยพระราชดำริ ซึ่งมีเป็นแหล่งพื้นที่จังหวัดทางภาคตะวันออก คือ จังหวัดนครนายก จะเชิงเตตราจันท์บุรี ชลบุรี ประมาณ 28 คน จากประเทศสวีเดน สวีเดน เดนมาร์ก ลักเซมเบิร์ก และอิตาลี

ทั้งนี้ รศ.ชวลี ชวงแก้ว ผู้ริเริ่มและประสานงานโครงการ บอกว่า ถือว่าไม่น้อย เนื่องจากหลายๆ คนเป็นกังวลกับสถานการณ์ในเมือง ติดต่อกันมาข่าวคราวเป็นประจำ รวมทั้งที่คอยถามข่าวสารว่า จะจัดเมื่อไร ซึ่งครอบครัวที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งที่เคยมาแล้วเป็น



กิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่

ประจำทุกปี และที่มาเป็นครั้งแรก

จุดเริ่มต้นของโครงการ อาจารย์ชวลีเล่าว่า เริ่มจากการได้รู้จักชาวเดนมาร์กที่มาเรียนวิชาไทยศึกษาที่ประเทศไทย เมื่อปี 2549 หลังจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยในเดนมาร์ก เชิญไปเดนมาร์กไปให้ความรู้กับคนไทยในเดนมาร์ก ช่วยไปสอนภาษาไทย แม้ว่าอาจารย์ชวลีจะไม่ได้เป็นครูภาษาไทย แต่มีความคิดที่จะชวนครูของที่โรงเรียนสาธิตปฐมวันไปเป็นกลุ่ม ประมาณ 10 คน ไปสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย โดยมี **วนิดา สมทิววิวัฒน์** ซึ่งเป็นหนึ่งในคนไทยในเดนมาร์ก เป็นอีกแรงในการเชิญชวนครูอาสาที่เดนมาร์กเข้าฟังการบรรยาย

แม้ว่าในยุโรปปัจจุบันมีหลายประเทศที่เปิดสอนวิชาไทยศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แต่กับเรื่องวิถีความเป็นไทยไม่มีสอนเป็นวิชา ขณะที่แม่ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็ก ทำหน้าที่สอน ต่อนั้นปราปรากับอาจารย์ชวลีว่า

ทุกปีเมื่อถึงช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ของโรงเรียนทางภาคฝั่งประเทศยุโรป ครอบครัวคนไทยที่ไปก่อร่างสร้างตัว ไปตั้งรกรากทำมาหากิน รวมทั้งไปพบรักสร้างครอบครัวใหม่ในต่างแดน หลายต่อหลายครอบครัวจะใช้ช่วงวันหยุดยาวนี้พาลูกๆ เดินทางกลับมาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในเมืองไทย

เป็นโอกาสที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ซึมซับวิถีไทยผ่านการท่องเที่ยว การใช้ชีวิตในถิ่นมาตุภูมิที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรที่บ้าน

ในเมื่อจะเดินทางกลับมาเมืองไทยอยู่แล้ว **โรงเรียนมัธยมปัญญาวิวัฒน์** สถาบันการศึกษาที่เน้นการสร้างคนคุณภาพ จึงสนับสนุนโครงการ **"เยาวชนไทยในยุโรป ตามรอยพระบาทพระพ่อเจ้า ณ ถิ่นมาตุภูมิ"** ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยดำเนินการต่อยอดจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งเสริมการสร้างเสริมเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ให้เด็กไทยในต่างแดนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการท่องเที่ยวในบ้านเกิดของแม่





รับขวัญเยาวชนไทยในยุโรป

พอเป็นแม่แล้วไม่ได้เปิดเผยชีวิตของตนเอง และไม่ได้สอนความเป็นไทยให้กับลูก

อาจารย์ชวลีอธิบายเพิ่มเติมว่า ส่วนหนึ่งเพราะหญิงไทยที่ไม่มีครอบครัวอยู่ที่เดนมาร์ก มีเป็นจำนวนมากที่มีปัญหาชีวิต ผิดหวังกับผู้ชายไทย พอได้พบรักกับชายชาวเดนิช ทำให้เธอพยายามประคองให้ชีวิตคู่ให้ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งเวลาที่ไปสอน เราไม่จำเป็นต้องไปเปิดเผยบุคลิกหลังของคนเป็นแม่ แต่สอนความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย เช่น เราบอกกับลูกว่า เด็กไทยทุกคนถ้าต้องการขอโทษแม่จะทำวิธีไหน

พอถึงวันแม่แล้วให้เอาดอกไม้ไปขอโทษสิ่งที่เคยทำไม่ดีกับแม่ บังเอิญตอนนั้นเรานำดอกไม้แห้งไปก็มอบให้กับเด็ก พอเด็กนำดอกไม้ไปกราบขอโทษแม่ ผู้เป็นพ่อถึงกับน้ำตาไหล เพราะแม่ของลูกไม่เคยสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกๆ

ด้วยเหตุนี้บทบาทของโครงการนี้ นอกจากการไปอบรมครูอาสาให้รู้วิธีการสอนเด็กๆ แล้ว ขณะเดียวกัน

ก็เป็นเสมือนทูตวัฒนธรรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนไทย ประเทศไทยให้ชาวเดนิชได้รู้อย่างถูกต้อง

“ฝรั่งบางคนที่ไม่รู้จักประเทศไทย ไม่เคยมาเมืองไทย บางคนรู้จักประเทศไทยจากนิตยสารบนสายการบิน เห็นภาพคนไทยนั่งบนหลังช้าง จึงเข้าใจว่าคนไทยยังเดินทางโดยช้าง ยั่งนั่งเกวียน นี่เป็นเรื่องจริงที่เราเคยถูกถามเมื่อตอนไปแรกๆ ราวปี 2549

จริงๆ ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ไทย-เดนมาร์กต้องบอกว่ายินยงมานาน ชาวเดนมาร์กชอบคนไทยมาก อย่างครั้งหนึ่งได้ไปจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติในหลวง ที่ซีตียอลล์ เขายังเอาเรือสุพรรณหงษ์ที่ได้รับมอบจากประเทศไทยออกมาจัดแสดงด้วยความภาคภูมิใจ” อาจารย์ชวลีเล่า

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับเยาวชนไทย แยกคนสำคัญของงาน ศิริจันทร์ ดามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ เปิดใจว่า การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าอยู่หัว

มีวัตถุประสงค์ที่จะให้เด็กไทยในยุโรปได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับงานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะสิ่งที่พระองค์ได้อุทิศทรงทำเพื่อคนไทย และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ความเป็นไทย วัฒนธรรมประเพณีไทยมากยิ่งขึ้น และหวังว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างความตระหนักในความเป็นไทยให้กับเด็กไทยในยุโรป

“สิ่งที่ได้จากการจัดโครงการนี้ว่า ไม่เพียงแต่เด็กที่เข้ามาร่วมในโครงการจะได้ประสบการณ์จากการเดินทางมาในโครงการนี้ แต่เด็กนักเรียนในโรงเรียนของเราจะได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ไปด้วย โดยที่เรามีการจัดให้เด็กนักเรียนของเราประกอบเป็นคู่บัดดี้กับเด็กในโครงการที่มาเพื่อเป็นที่เลี้ยง อำนวยความสะดวก และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ในตำราเรียนหาไม่ได้” ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกร

ทางด้าน ดร.อรอนงค์ ปีเตอร์สัน ตัวแทนจากสมาคมครูไทยในสวีเดน ซึ่งเข้าร่วมโครงการปีนี้เป็นปีที่ 3 แสดงความขอบคุณแทนประเทศสวีเดน และว่า

“สวีเดนให้ความสำคัญกับภาษาแม่ และเป็นหนึ่งในวิชาในโรงเรียน ซึ่งถ้าเลือกเรียนด้วยต้องเรียนจาก ม. 1-3 ได้คะแนนเป็นเกรด วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กรู้ภาษาแม่ เรียนวัฒนธรรมของประเทศแม่ ฉะนั้นในหลักสูตรเราจำเป็นต้องเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทย เช่น โครงการต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมักพูดกับนักเรียนว่า ภาษาไทยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นคิงออฟเดอะคิง เป็นความภาคภูมิใจของเรา”

ทริบแห่งความสุขของเด็กๆ จบไปแล้ว แต่ทั้งโมตรีและความทรงจำดีๆ เกี่ยวกับมาตุภูมิไว้ ให้นำกลับไปบอกเล่าเพื่อนๆ ได้รู้จักเมืองไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ

พนิดา สงวนเสรีวานิช